



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพังงา โทร.๒๑๐๖

ที่ พง ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา

## ๑. ต้นเรื่อง

ตามที่ โรงพยาบาลพังงา ได้จัดทำประกาศโรงพยาบาลพังงา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของโรงพยาบาลพังงา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ อันส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

## ๒. ข้อเท็จจริง


โรงพยาบาลพังงา ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลพังงา รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพังงา ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพังงาแต่อย่างใด

## ๓. ข้อพิจารณา


หน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพังงา ได้รับทราบประกาศโรงพยาบาลพังงา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และได้นำประกาศดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพังงาเรียบร้อยแล้ว

## ๔. ข้อเสนอ

รับทราบสรุปผลแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นางสาวอภิญา มะโนการ)  
นิติกร

ทราบ

  
(นางทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา



## แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพังงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพังงา	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพังงา วัน/เดือน/ปี : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) โรงพยาบาลพังงา ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลพังงา รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพังงา ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล อภิชนา มะโนการ (นางสาวอภิชนา มะโนการ) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง พรพนา บุญรอด (นางสาวพรพนา บุญรอด) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ นัครา สถาวโรดม (นายนัครา สถาวโรดม) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	